

ชื่อเรื่อง:	แนวทางการอภิบาลเยาวชนคริสเตียนในเรื่องเพศวิถี : กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนคริสเตียน อายุ 13 – 18 ปี ใน เขตคริสตจักรท้องถิ่น สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 สภา คริสตจักรในประเทศไทย
ผู้จัดทำ:	เอกชัย สมณา
ชื่อปริญญา:	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คริสต์ศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ:	ศาสตราจารย์ ดร. ชูสิทธิ์ ศรีสุนทร
วันที่อนุมัติผลงาน:	19 เมษายน 2560
สถาบันการศึกษา:	มหาวิทยาลัยพายัพ
จำนวนหน้า:	53 หน้า
คำสำคัญ:	เพศวิถี การอภิบาล กลุ่มเยาวชนคริสเตียน

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงความหมายและลักษณะของเพศวิถีของ
กลุ่มเยาวชนคริสเตียน อายุระหว่าง 13-18 ปีในเขตคริสตจักรท้องถิ่น สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1
เชียงใหม่ สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การติดตามและอภิบาลเยาวชนคริสเตียน
เหล่านี้ ให้เยาวชนดำเนินชีวิตในเรื่องเพศวิถีตามหลักจริยธรรมคริสเตียนได้อย่างเหมาะสม คริสตจักร
ควรตอบสนองอย่างไรต่อกลุ่มเยาวชนที่มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนทางเพศวิถี เพื่อจะสามารถนำอนุชน
เหล่านี้เข้าร่วมในครอบครัว สังคม ชุมชน และคริสตจักรได้อย่างเหมาะสม โดยผู้ทำการวิจัยได้แบ่ง
การศึกษาค้นคว้าวิจัยออกเป็น 5 บทดังนี้

บทที่หนึ่ง บทนำ ได้นำเสนอเกี่ยวกับปัญหาและความเป็นมาของปัญหาในการทำวิจัย
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา นิยามคำศัพท์ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การอภิบาลเยาวชนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเพศวิถี

บทที่สอง การทบทวนวรรณกรรม ที่ว่าด้วยเรื่องความหมายทั่วไปของคำว่าเพศวิถี และ
ความหมายของคำที่เกี่ยวข้อง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถี เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายที่ถูกต้อง ตลอดจนสาเหตุที่นำไปสู่การเลือกในเรื่องเพศวิถีของกลุ่มเยาวชนที่เกิดขึ้น ทั้งใน
ครอบครัว สังคม คริสตจักร และหลักจริยธรรมของคริสเตียนที่พระคัมภีร์ได้สอนเกี่ยวกับการดำเนิน
ชีวิตในเรื่องเพศวิถี เพื่อเป็นแนวทางในการหาวิธีการในการติดตามและอภิบาลกลุ่มเยาวชนคริสเตียน

อายุระหว่าง 13-18 ปี ในพื้นที่คริสตจักรท้องถิ่นคริสตจักรภาคที่ 1 สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

บทที่สาม นำเสนอวิธีการดำเนินการวิจัยโดยการจัดทำแบบสำรวจเพื่อการเก็บข้อมูล และการสัมภาษณ์กลุ่มเยาวชนถึงความเข้าใจในเรื่องเพศวิถี กลุ่มผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่คริสตจักรภาคที่ 1 สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำไปวิเคราะห์จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์โดยการบันทึกเสียง

บทที่สี่ การวิเคราะห์จากแบบสอบถามและบทสัมภาษณ์ โดยการนำข้อมูลจากแบบสอบถามและบทสัมภาษณ์ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลจากแหล่งกลุ่มคนตัวอย่าง ในการนำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการอภิบาลกลุ่มเยาวชนคริสเตียนในเรื่องเพศวิถีได้อย่างตรงเป้าหมาย

บทที่ห้า บทสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามและอภิบาลเยาวชนคริสเตียนในเรื่องเพศวิถี ตามหลักจริยธรรมคริสเตียน พื้นที่คริสตจักรท้องถิ่นคริสตจักรภาคที่ 1 สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย